

Số: /BC-UBND

Phổ Ninh, ngày 07 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

Về việc rà soát hiện trạng các lối đi tự mở qua đường sắt và phương án để xóa bỏ lối đi trên địa bàn phường Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ

Thực hiện Giấy mời số 03/GM-UBND ngày 03/01/2025 của UBND thị xã Đức Phổ về việc dự họp và rà soát báo cáo hiện trạng các lối đi tự mở qua đường sắt và đề xuất phương án để xóa bỏ lối đi tự mở.

UBND phường Phổ Ninh báo cáo rà soát hiện trạng lối đi tự mở, đề xuất phương án xóa bỏ lối đi, khó khăn, vướng mắc trong việc xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt với các nội dung như sau:

Theo Biên bản làm việc với Cục đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan vào ngày 12/12/2024 về việc kiểm tra, khảo sát và kiến nghị khắc phục tồn tại an toàn giao thông đường sắt. Qua kiểm tra hiện trường ghi nhận trên địa bàn Phường có 01 lối đi tự mở tại Km965⁺300 (lý trình đường sắt) thuộc thôn An Ninh, có thể đi vòng bờ kênh Liệt Sơn đi vào đường ngang Km967⁺010 hoặc đi vòng ra đường xuống qua cống tại Km963 có thể xóa được ngay.

Tuy nhiên trên thực tế thì lối đi này Nhân dân đã tự mở từ rất lâu, hiện trạng lối đi này dễ gây tiềm ẩn về an toàn giao thông đường sắt, do không có gác chắn. Do vậy xét về điều kiện an toàn giao thông đường sắt là đủ điều kiện xóa bỏ.

Khó khăn, vướng mắc hiện nay do lối đi này đã có từ lâu, người dân đã đi quen thuộc, bước đầu yêu cầu người dân phải đi vòng bờ kênh với đoạn đường dài thêm khoảng 2km. Phương án đi vòng chui qua cống không khả thi, Nhân dân và học sinh chỉ đi được vào mùa nắng, mùa mưa ngập nước không thể đi được. Vì vậy cần phải có thời gian tuyên truyền.

Đề xuất: Để đảm bảo hài hòa trong Nhân dân trong việc đi lại của người dân, UBND phường thống nhất việc xóa bỏ lối đi tự mở nêu trên nhưng cần có lộ trình, thời gian để tuyên truyền cho người dân hiểu rõ nguy cơ tiềm ẩn về an toàn giao thông của đường sắt.

Lắp đặt chuông cảnh báo phòng ngừa an toàn cho Nhân dân.

UBND phường Phổ Ninh kính báo cáo UBND thị xã Đức Phổ và cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND thị xã Đức Phổ;
- Phòng quản lý Đô thị;
- Công an thị xã Đức Phổ;
- CT. PCT UBND phường;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Võ Tấn Điệp